

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอาคม สมณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณวัดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอาคม สมณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว และนายต้นตะวัน ทองภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว มอบนโยบายด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา พนักงานจ้างและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เข้าร่วมมอบนโยบายและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีข้อความ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และขอประกาศยืนยันว่าตนเป็นหน่วยงานที่มีฝ่ายบริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อน ในขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๒. เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการมีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและจรรยาบรรณ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติต่อไป



